



ประกาศ จังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายอนุต ทยธำนันต์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดปทุมธานี (M๖๑๑๑๐๒๗๕๘๐) ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1.	P61110056314	<p>1.เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการแบบหัดหลังหูระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอลและการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยทิมเมอร์สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับปานกลาง จำนวน 15 เครื่อง</p> <p>2.เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการแบบหัดหลังหูระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอลและการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับปานกลาง จำนวน 20 เครื่อง</p> <p>3.เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการแบบหัดหลังหูระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอลและการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับปานกลางถึงมาก จำนวน 20 เครื่อง</p> <p>4.เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการแบบหัดหลังหูระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอลและการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับมาก จำนวน 15 เครื่อง</p> <p>5.เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการแบบหัดหลังหูระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอลและการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับมากถึงรุนแรง จำนวน 20 เครื่อง</p> <p>6.เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการแบบหัดหลังหูระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอลและการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยทิมเมอร์สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงมาก จำนวน 15 เครื่อง</p> <p>7. เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการแบบหัดหลังหูระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอลและการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วยฟังด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงมาก จำนวน 20 เครื่อง</p> <p>8. เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ป่วยประสาทหูพิการแบบใส่ในช่องหูระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอล</p>	1,565,000.00	11/2561

		และการปรับแต่งเสียงของเครื่องช่วย ฟังด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการสูญเสียการได้ยินระดับปานกลาง ถึงมาก จำนวน 40 เครื่อง		
--	--	--	--	--